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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้นใต้ดิน อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี 

เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

กรรมการผู้เข้าประชุม 
1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

      ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
      และกรรมการอิสระ 

2. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
3. นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการ  
4. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการ  
5. นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชสมบูรณ์  กรรมการ 
6. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

      และกรรมการอิสระ 
7. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

      และกรรมการอิสระ 
8. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล  กรรมการอิสระ 
9. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์  กรรมการ 
10. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการ 

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจ านวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับ
ร้อยละ 100 
 
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์ชัชรินทร์ ป่ินสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  และกรรมการบริหาร 
2. นางสาวมนัสสา เลิศด ารงค์ลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน  

      และกรรมการบริหาร 
3. นางสาวเบ็ญจา เรืองศรี  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
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ผู้สอบบัญชีของบริษทัทีเ่ข้าร่วมประชุม และดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม จากบริษัท ซี 
ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากัด 

1. นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ 
2. นางสาวเชาวรัตน์ สุดโส  
  

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเร่ิมการประชุม 
- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน   300,000,000 บาท 
-  ทุนช าระแล้ว    300,000,000 บาท 
-  แบ่งออกหุ้นสามัญจ านวน  300,000,000 หุ้น 
-  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ  1 บาท 
-  1 หุ้นสามัญ มีสิทธิลงคะแนนได้ 1 เสียง  

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท มีดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการท้ังหมด 10 ท่าน ซึ่ง 4 จาก 10 ท่านเป็นกรรมการอิสระ 
2. คณะกรรมชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี ้

1. ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้การออกสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ 
และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ  โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย  และใช้บัตรลงคะแนนส าหรับแต่ละวาระ 

3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออก
เสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัส
โตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน  

4. ในแต่ละวาระก าหนดให้  
- ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท าเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร 

และยกมือขึ้น เพื่อท่ีเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน   
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย  ให้ท าเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร แต่ไม่ต้องยกมือ  บัตร

ลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะถูกเก็บรวบรวมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว 

5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง  รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) 
ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น  และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย  โดย
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บัตรเสียจะพิจารณาจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียง
ดังกล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย 

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียไหมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยื นยัน
ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตร หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) 
หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อก ากับ 

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาต
แล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะด้วย  

 
จากนั้นเจา้หน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้ารว่มประชมุดว้ยตนเอง และโดยการ

รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุทั้งส้ินรวม 123 ราย นับเป็นจ านวนได ้167,413,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.80 จากจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทัจ านวน 300,000,000 หุ้น ท้ังนี้ มีผู้เข้ารว่มประชมุทั้งส้ินไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทั และครบเป็นองค์ประชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญคุณวิไลลักษณ์ 
อัญมณีรัตน ์ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 
โดยได้มีการจัดท ารายงานการประชุม ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ในเล่มหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา  แต่ไม่มีข้อเสนอแก้ไขจากผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้อง
ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 167,250,623 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง 162,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10  
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยขอมอบหมายให้นางสาวมนัสสา เลิศด ารงค์ลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน 
กล่าวสรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์รวม 3,352.4 1,899.3 3,234.5 2,098.8 
หนี้สินรวม 1,387.4 398.1 1,306.9 377.1 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,965.0 1,501.2 1,927.6 1,721.7 
รายได้รวม 3,144.8 1,878.4 2,576.5 1,670.9 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่ / ก าไรสุทธิ  

1,012.0 412.5 758.5 348.3 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 3.37 1.37 2.53 1.16 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งพันล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคโควิด-19 นั้น ถ้าหากสถานการณ์การระบาดของโรคกลับสู่สภาวะปกติ รายได้ของ RJH จะกลับไป
ที่ประมาณ 400 ล้านบาทหรือไม่ 

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า ไตรมาส 1-2 ของปี 2565 นั้นยังคงสภาพของรายได้จากโรคโควิด-19 ได้ดี 
เพราะถึงแม้ว่าหน่วยงานรัฐบาลจะปรับเปล่ียนอัตราการเบิกจ่าย แต่จ านวนผู้ป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลดูแลนั้นเพิ่มขึ้น จึง
คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อก าไรในปี 2565 อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารได้ติดตามตัวเลขของผู้ป่วยเงินสดอย่างใกล้ชิด โดย
ขณะนี้ แม้ว่าผู้ป่วยนอกลดลงจากสภาพเดิมก่อนโรคโควิด-19 ระบาดประมาณร้อยละ 10 แต่ก็มีสัญญานการการฟื้นตัว
กลับมา 

ส่วนรายได้ค้างรับจากหน่วยงานราชการนั้นได้รับช าระมาบางส่วนแล้ว จึงไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงิน
สดมากนัก 

2. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า  
2.1 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ นั้นได้คิดค านวณโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลในกลุ่ม RJH แล้วหรือยัง ในปี 

2565 มีรายการลงทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมบ้างหรือไม่  
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า คาดว่าปี 2565 ในส่วนของโรงพยาบาลราชธานีจะมีรายการลงทุนไม่มากนัก 

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้ทยอยลงทุนไปบ้างแล้ว ส่วนโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ก าลังเริ่มตอกเสาเข็มเตรียมก่อสร้าง 
เนื่องจากเพิ่งได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง 
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2.2 ส าหรับโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ที่เคยแจ้งว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2565-2566 นั้น คาดว่าจะมี
ความล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือไม่ 

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค นั้นอีกประมาณ 2 ปีจึงจะเปิด
ให้บริการได้ เนื่องจากประสบกับสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงท าให้การด าเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต
ก่อสร้างล่าช้า อย่างไรก็ตามจะพยายามเร่งการก่อสร้างให้รวดเร็วขึ้น 

ประธานฯ กล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามแล้วจึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติ ที่ประชุมรับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และมีมติเป็นฉันท์อนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 167,283,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -    
งดออกเสียง 162,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
 หมายเหตุ: วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 32,500 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.70 บาท 

ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ใน
อัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลของปี 2564 ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอัตราหุ้นละ 2.70 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 808 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิและบางส่วนจ่ายจากก าไรสะสม ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท  (ล้านบาท) 758.49 348.29 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 2.53 1.16 
เงินปันผลประจ าปีตอ่หุ้น  
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 
- เงินปันผลทีเ่สนอจ่าย 

(บาท/หุ้น)  
0.20 
0.40 
1.10 
1.00 

 
0.40 
0.15 

- 
0.45 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน  (ล้านบาท) 808.30 300.00 
อัตราส่วนการจา่ยเงินปันผล ต่อ ก าไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  

(ร้อยละ) 100.00 86.00 

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และภายหลังจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และมีก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้อง
ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ 

เห็นด้วย 167,283,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -    
งดออกเสียง 162,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 18 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี อัตรา 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน 
ได้แก่ 

  รายชื่อกรรมการ    ต าแหน่ง 
1. นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ   กรรมการ 
2. พญ.พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์   กรรมการ 
3. นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์   กรรมการ 
4. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์   กรรมการ 
5. น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล   กรรมการอิสระ 
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อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ระหว่างวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้
พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผล
การปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท้ังส้ิน 10 ท่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดสรร
จ านวนกรรมการในแต่ละวาระให้ใกล้เคียงหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท้ังส้ินท่ีมีอยู่มากที่สุด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจับสลากเลือกกรรมการ 1 ใน 5 ท่านท่ีเสนอให้กลับมาด ารงต าแหน่งอีกในวาระน้ี  ให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งน้อยกว่า 3 ปี กล่าวคือ ส้ินสุดวาระในเดือนเมษายน 2567  ซึ่งผลการจับสลาก คือ นพ สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ   

ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลง
มติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 
2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

รายชื่อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ 167,286,023 เสียง - เสียง 162,400 เสียง - 

 คิดเป็นร้อยละ   99.90 คิดเป็นร้อยละ -  คิดเป็นร้อยละ   0.10 
พญ.พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ ์ 167,286,023 เสียง - เสียง 162,400 เสียง - 

 คิดเป็นร้อยละ   99.90 คิดเป็นร้อยละ -  คิดเป็นร้อยละ   0.10 
นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ 167,273,723 เสียง 12,300 เสียง 162,400 เสียง - 

 คิดเป็นร้อยละ   99.89 คิดเป็นร้อยละ   0.01 คิดเป็นร้อยละ   0.10 
นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ 167,273,723 เสียง 12,300 เสียง 162,400 เสียง - 

  คิดเป็นร้อยละ   99.89 คิดเป็นร้อยละ   0.01 คิดเป็นร้อยละ   0.10   
น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล 167,286,023 เสียง - เสียง 162,400 เสียง - 

 คิดเป็นร้อยละ   99.90 คิดเป็นร้อยละ   - คิดเป็นร้อยละ   0.10 

หมายเหตุ: วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,900 หุ้น 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 

ประธานฯ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหา
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และก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 

 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม โดย
บริษัทจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม ซึ่งรอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี 2565 จะนับหลังจาก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

 บ าเหน็จกรรมการบริษัท ท่านละ 360,000 บาท ซึ่งจะจ่ายแก่กรรมการตั้งแต่ต้นปี 2566  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้อง
ได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้ 

 

เห็นด้วย 165,269,923 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.70 
ไม่เห็นด้วย 2,016,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.20    
งดออกเสียง 162,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการตรวจสอบกล่าวรายงานต่อที่ประชุม 

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
2565 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีรายเดยีวกับที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2557 จึง
ทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว 
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ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ท างานปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

จ านวนปทีี่ลงรายมือชือ่รับรองงบการเงนิของ
บริษัทที่ผ่านมา 

1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร 4387 3 ปี (ปี 2557 ถึง 2559) และ 
9 เดือน (เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2564) 

2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ 7881 4 ปี (ปี 2560 ถึงปี 2563) 
3. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล 12258 - 
4. นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ 12261 3 เดือน (เดือนตุลาคม ถงึเดือนธนัวาคม 2564) 
5. นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ 13765 - 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 
ค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานงบการเงิน 1.05 ล้านบาท 1.03 ล้านบาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ภาษาอังกฤษ 0.06 ล้านบาท 0.06 ล้านบาท 

รวม 1.11 ล้านบาท 1.09 ล้านบาท 
 
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 ท่ีเสนออนุมัตินั้นยังไม่รวมค่าบริการอื่น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้อง
ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติ ที่ประชุมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย 167,286,023 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -    
งดออกเสียง 162,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานต่อที่ประชุม  

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ประสงค์จะใช้
บริการธนาคาร Payment Gateway และ QR API เพื่อรองรับการช าระเงินค่าสินค้าและบริการบนระบบออนไลน์ จึงต้องแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทฯ จ านวน 1 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้ 

“จ าหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสุขภาพ โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต” 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สามารถให้รายละเอียดหรืออธิบายให้เห็นภาพได้หรือไม่ว่าบริษัทใดได้
ท าลักษณะนี้ไปบ้างแล้ว 

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือบริษัทอื่นส่วนใหญ่ได้ด าเนินการแล้ว เพราะ
แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลในภายภาคหน้า จะต้องพึ่งพาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินกิจการ เช่น Telemedicine ให้
ค าปรึกษาผ่านส่ือฯ แล้วช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

2. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การท า Telemedicine จะท าให้คุณภาพการรักษาลดลง และส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลหรือไม่ 

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า หากในภายภาคหน้าบริษัทฯ ได้ท าโครงการ Telemedicine จริงก็ต้องควบคุม
ความเส่ียงอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นเพียงการท าเพื่อรองรับแนวโน้มธุรกิจใน
อนาคต 

ประธานฯ กล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามแล้วจึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียง
สามในส่ีของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติ ที่ประชุม มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย 167,286,023 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 
ไม่เห็นด้วย - เสียง  -    
งดออกเสียง 162,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 
บัตรเสีย - เสียง  - 
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วาระที่ 8 อื่นๆ 

- ไม่มี - 

เมื่อการประชุมด าเนินมาจนครบทุกวาระแล้วประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 
1.1 สอบถามเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค คาดว่าภายหลังจากที่เปิดให้บริการแล้ว  ตามแผน

จะคืนทุนภายในกี่ปี 
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า คาดว่าประมาณ 4 ปีจะคืนทุน 
1.2 จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 พบว่ามี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 รายคือโรงพยาบาล

วิภาราม และบริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“THG”) จึงขอสอบถามว่าการถือหุ้นของทั้ง 2 รายนั้นจะส่งผลต่อ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ และจะมีการขอสิทธิการเป็นกรรมการหรือไม่ 

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า โรงพยาบาลวิภาราม และ THG ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลากว่า
สิบปีแล้ว และไม่มีผลต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยการถือหุ้นของทั้ง 2 รายเป็นการสร้างพันธมิตรท่ีดีต่อบริษัทฯ มิใช่การเป็นคู่แข่ง
กัน เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าธุรกิจ การรวมกลุ่มกันซื้อเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้สัดส่วนท่ีนั่ง
กรรมการส าหรับ THG ด้วย โดยมีนพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นตัวแทนของ THG  

1.3 บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารธุรกิจอย่างไรเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า ทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ คู่แข่งน้อย การ

แข่งขันต่ า และมีฐานลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว  

2. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า คาดว่าโครงการโรงพยาบาลราชธานี บ่อวิน จะใช้เวลาก่อสร้างกี่ปี 
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า คาดว่าภายหลังจากการเห็นชอบโดย EIA และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว  

คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีจึงจะเปิดให้บริการได้ 

3. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการโรงพยาบาลราชธานี บ่อวิน มีความสามารถในการแข่งขันตรง
พื้นที่บริเวณนั้นอย่างไรบ้าง เนื่องจากภาพรวมของพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่ง บริษัทฯ จะดึงดูดกลุ่มลูกค้า
อย่างไร 

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า พื้นที่ที่บริษัทฯ ซื้อไว้เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าวไม่มีโรงพยาบาลอื่นอยู่
ใกล้เคียง โรงพยาบาลอื่นๆ ท่ีมีอยู่บริเวณนั้นอยู่ไกลจากพื้นท่ีของบริษัทฯ มาก 

4. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า 
4.1 ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องโครงการโรงพยาบาลราชธานี 2 ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าตั้งอยู่พื้นท่ีใด 
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า อยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันกับโรงพยาบาลราชธานี โดยแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

แต่ต้องดูทิศทางก่อนว่าจะก่อสร้างหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันกลุ่ม RJH มีโรงพยาบาล 2 แห่งที่เปิดให้บริการอยู่ คือโรงพยาบาล
ราชธานี และโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ และขณะนี้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ก าลังเพิ่มสูงขึ้นจึงเห็นวา่หาก
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โรงพยาบาลราชธานี 2 เปิดให้บริการ อาจส่งผลต่อจ านวนผู้ประกันตนของโรงพยาบาลราชธานี โรจนะได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท
ฯ จะยื่นขอ EIA ของโรงพยาบาลราชธานี 2 ไปก่อน เนื่องจากใบอนุญาตสามารถต่ออายุได้ 

4.2 หากไม่ท าโรงพยาบาลราชธานี 2 แล้ว จะท าโครงการอื่นหรือไม่ 
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า ต้องรอดูการเจริญเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตก่อนจึง

จะตัดสินใจได้ 
4.3 หุ้นซื้อคืนใกล้ครบก าหนดแล้ว บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรต่อ เช่น ขาย หรือลดทุน 
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า เนื่องจากยังมีเวลาอีก 3 ปีจึงจะครบก าหนดในการขายหุ้นซื้อคืน บริษัทฯ จึง

ยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้ 

5. ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการก่อสร้าง
โรงพยาบาลหลายแห่ง จึงต้องการทราบว่าใช้เงินทุนในการก่อสร้างจากแหล่งใด และอนาคตจะเพิ่มทุนหรือไม่ 

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า ใช้กระแสเงินสดบางส่วน และกู้ธนาคารบางส่วน ส่วนการเพิ่มทุนนั้นทาง
บริษัทฯ ยังไม่มีแผน 

6. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงมุมมองลูกค้าต่างชาติของบริษัทฯ 
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า บริษัทฯ เคยเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติแล้ว แต่ด้วยที่ตั้งของโรงพยาบาลราชธานี

ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ จึงดึงดูดลูกค้าต่างชาติค่อนข้างยาก 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และขอขอบคุณ

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

 
หมายเหตุ – หลังจากเริ่มการประชมุ ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้นเป็น 127 ราย รวมจ านวน

หุ้นได้ 167,448,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.82 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จึงอาจมีจ านวนไม่เท่ากันในแต่ละวาระ 
 
 
 

(นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน)์ 
ประธานกรรมการ 

 
 

(นางสาวกมลพร บุญประกอบ) 
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


